

สรุปเปรียบเทียบ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ระหว่าง สศช. และ วปอ.๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่	ประเด็น	สศช.	วปอ.๕๙
๑	ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ที่คล้ายกัน	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์เฉพาะด้านการเมืองการปกครองและระบบบริหารจัดการภาครัฐ
๒	สภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึง	<p>๑. องค์การระหว่างประเทศที่มีผลต่อการบริหารราชการของประเทศต่าง ๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สหภาพยุโรปในกรณีของการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)</li> <li>การกำหนดกฎหมายการบินปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)</li> <li>- องค์การระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน</li> </ul> <p>๒. การก่อการร้าย / บทบาทของตัวแสดงที่มีใช้รัฐ</p>	<p>๑. ความขัดแย้งภายในประเทศ</p> <p>๒. ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลาง</p> <p>๓. คุณภาพของคนยังไม่ดีพอ</p> <p>๔. ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพและความต่อเนื่อง</p> <p>๕. ระบบบริหารงานภาครัฐไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว</p>
๓	เป้าหมาย	<p>๑. เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ ภายในปี ๒๕๗๙</p> <p>๒. เป้าหมายในอันดับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐจากการสำรวจของสถาบัน IMD World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก</p> <p>๓. คะแนนภาพลักษณ์การทุจริตของไทยจากการสำรวจของ Corruption Perception Index</p>	ประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

ที่	ประเด็น	สคช.	วปอ.๕๔
		(CPI) ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน	
๔	จุดเน้น	<p><b>“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน”</b></p> <p>โดยยกระดับงานบริการประชาชนด้วยการใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้เป็นรัฐดิจิทัลสอดรับในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)</p>	<p>๑. พัฒนาไปสู่การเป็น Digital Government</p> <p>๒. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐทุกระดับ</p> <p>๓. หน่วยงานภาครัฐต้องมีความรับผิดชอบต่อ (Accountability) อย่างแท้จริง</p>
๕	รูปแบบภาครัฐ	ขนาดที่เหมาะสม กะทัดรัด ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า มีมาตรฐานในระดับสากล รองรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายซับซ้อน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	ปรับโครงสร้างการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีกระบวนการปฏิบัติงานที่กระชับรวดเร็ว
๖	บทบาทของภาครัฐ	บทบาทการเป็นผู้กำกับมากกว่าผู้ให้บริการโดยตรง	เพิ่มบทบาทให้ภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวก
๗	หน่วยในการพัฒนา	<p>๑. Issue-based</p> <p>๒. Sector-based</p> <p>๓. Area-based</p>	<p>๑. Agenda</p> <p>๒. Function</p> <p>๓. Area</p>
๘	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	<p>๑. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ</p> <p>โดยเชื่อมโยงกันตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติไปจนถึงระดับพื้นที่ ครอบคลุมทั้งการจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผล</p>	<p>๑. การปฏิรูปการเมืองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง</p> <p>๒. การปรับภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว</p>

ที่	ประเด็น	สศช.	วปอ.๕๙
		<p><b>๒. การยกระดับงานบริการประชาชนและการอำนวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ</b>  เช่น การพัฒนาระบบกลางของภาครัฐในการให้บริการธุรกิจตลอดวงจรการประกอบธุรกิจ (Single Portal for Business)</p> <p><b>๓. การปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ</b>  เช่น การจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การปรับการบริหารงานภาครัฐใหม่โดยไม่ยึดติดกับระบบราชการแบบเดิม</p> <p><b>๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ</b>  เช่น การวางระบบจูงใจคนดีคนเก่งเข้าสู่ภาครัฐและรักษาคนเหล่านี้ไว้</p> <p><b>๕. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>  เช่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริต</p>	<p><b>๓. การปรับบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการภาครัฐ</b></p> <p><b>๔. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง</b></p> <p><b>๕. การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ</b></p>

ที่	ประเด็น	สศช.	วปอ.๕๙
		๖. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น การกำหนดให้มีระบบการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA)	
๙	แผนที่สำคัญ	๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ๓. แผนแม่บท (ยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บท) ๔. แผนปฏิรูป ๕. แผนบริหารราชการแผ่นดิน ๖. แผนปฏิบัติการในทุกระดับ	-

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐